



TUẦN BÁO
PHÁT TRIỂN ĐIỂN NĂNG

2922 Jolicoeur St.
Montreal - H4E 1Z3
CANADA

Điện thư: aphancao@videotron.ca
WWW.VOVI.ORG

Số 267

ngày 13 tháng 8, 2000

Tờ báo hằng tuần ĐIỂN KHÍ PHÂN GIẢI dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

*Lý đạo tình Trời không phù hợp
Chuyên tu thanh tịnh tự xa rời
Quý yêu thân xác không còn động
Sáng tỏ tình Trời tự thành thơ*

Lương Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 12-6-2000 đến 18-6-2000

Copyright @ 2000 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Association of Canada. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) Quyển luyến tình thâm có ích gì?
- 2) Quý yêu Trời vạn sự hanh thông là sao?
- 3) Tại sao người tham lại sợ nghèo?
- 4) Mưu đồ lật ngược tình thế, có thành công hay không?
- 5) Vượt khỏi tình đời có hữu ích gì không?
- 6) Vui trong tình thâm bạn đạo có hữu ích gì không?
- 7) Vu cáo có thành công hay không?

<p>1) Atlantic City , 12-6-2000 <i>Hỏi: Quyển luyến tình thâm có ích gì?</i></p> <p>Đáp: Thưa quyển luyến tình thâm khơi dậy mối tình xa xưa tái hồi, vui trong thanh tịnh và thức giác</p>	<p>Kệ: <i>Thâm tình nhắc nhở quý thương nhau Nhớ trước nhớ sau giải ưu sầu Quyển luyến tình đời trong chốc lát Tình đời đen bạc chẳng lo âu</i></p>
<p>2) Montréal, 13-6-2000 <i>Hỏi: Quý yêu Trời vạn sự hanh thông là sao?</i></p> <p>Đáp: Thưa quý yêu Trời tự giải tỏa uất khí của nội tâm rất dễ tha thứ và thương yêu .</p>	<p>Kệ: <i>Quý yêu Trời giải tỏa phiền ưu Thức giác tâm tu chẳng hận cừu Thanh tịnh cảm mừng tâm thức giác Mưu đồ không có tự về ưu</i></p>
<p>3) Montréal, 14-6-2000 <i>Hỏi: Tại sao người tham lại sợ nghèo ?</i></p> <p>Đáp: Thưa người tham luôn sợ nghèo và khổ, không giúp ích gì cho xã hội cả.</p>	<p>Kệ: <i>Tham lam xấu tánh khó nên hình Đầu óc lồi thoi khó đạt minh Duyên nợ tràn đầy tâm khó thoát Thực hành tự giác hướng tâm linh</i></p>
<p>4) Montréal, 15-6-2000 <i>Hỏi: Mưu đồ lật ngược tình thế, có thành công hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa sự mưu đồ lật ngược tình thế, trái thiên ý, sẽ không hữu ích gì cho tâm thân cả, chỉ có hại cho tâm thân.</p>	<p>Kệ: <i>Thân tâm ác hại tạo phiền ưu Chẳng có ích chi lại hại người Không thích tâm tình gieo loạn động Cần khôn qui một ý minh Trời</i></p>
<p>5) Amsterdam, 16-6-2000 <i>Hỏi: Vượt khỏi tình đời có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa vượt khỏi tình đời, hỗn lộn trên không trung, thơ thới nhẹ nhàng quên cả chuyện đời.</p>	<p>Kệ: <i>Kích động xa cách tình đời tịnh Xa cách cạnh tranh rõ chính mình Thơ thới không trung định hướng chơn Chơn tâm rõ rệt dự hành trình</i></p>
<p>6) Monaco, 17-6-2000 <i>Hỏi: Vui trong tình thâm bạn đạo có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thưa duyên lành sẵn có tái ngộ chỉ có biết chung vui mà thôi</p>	<p>Kệ: <i>Thâm tình tái ngộ không buồn nghĩ Thật sự chung vui sống hợp thì Tình bạn chung hành trong thức giác Thực hành chơn pháp lại cùng ghi</i></p>
<p>7) Monaco, 18-6-2000 <i>Hỏi: Vu cáo có thành công hay không?</i></p> <p>Đáp: Thưa vu cáo hậu quả không tốt</p>	<p>Kệ: <i>Đặt điều bêu xấu chẳng thành công Tự hại hại tha lại tréo trồng Dứt khoát thực hành không chấp nhứt Phù sanh cõi tạm chẳng lòng vòng</i></p>

Thư Từ Lai Vãng

B H, ngày 25/9/1999

Kính gửi Thầy,

Đây là lá thư thứ hai con gửi cho Thầy Con tên là : L T N, 46 tuổi. Con tu theo pháp môn Thầy được 14 năm.

Đầu thư con kính chúc sức khỏe Thầy được an khang trường thọ để dìu dắt chúng con trên bước đường trở về nguồn cội .

Thưa Thầy, lúc này sức khỏe con yếu hơn lúc trước, con cũng có thanh lọc. Hiện tại gót chân bên phải con bị đau thốn, tay thường bị tê, đã cản trở trên đường tu học con rất nhiều. Con đang uống thuốc tây, nhưng chưa hết hẳn. Con mong Thầy chỉ dẫn cho con hết bệnh, thân nghiệp con được nhẹ nhàng, tu học được tinh tấn.

Trên đường tu học con còn nhiều thiếu sót, con mong được Thầy chỉ dạy, giáo huấn cho trí tâm con được sáng suốt tu hành được tinh tấn.

Con xin đánh lễ Thầy trong tâm ba lạy.

Kính bái,

L T N

Montréal ngày 2/11/99

T N,

Thầy vui nhận được thư con đề ngày 25 tháng 9 năm 1999 được biết con đã tu 14 năm mà không có kết quả và sức khỏe càng ngày càng yếu, chứng minh con thực hành không đúng pháp.

Người tu Vô Vi cần niệm Phật thường xuyên để tự giải trừ khí trong nội tâm; gót chân con bị đau, cần sự thanh lọc độc tố ra khỏi bộ ruột. Tại Việt Nam có trồng cây sủi cùi bông trắng, thường trồng trong biệt thự, con xin chặt một nhánh cây rồi chẻ ra từng miếng phơi khô, rồi mua một cái chảo bằng đất, sao cho vàng rồi úp xuống đất thì nó sẽ hút chất mù độc ra. Tiếp tục phơi khô, khi dùng sẽ dùng một nắm tay bỏ vào siêu sắc thuốc bắt, nấu 3 chén nước còn 8 phân, uống sau 3 tiếng đồng hồ sẽ đi cầu nóng hậu môn tức là độc tố sẽ được giải ra. Chịu khó uống 3 lần thì sẽ bớt nhức chân. Không nên ăn cơm trắng quá nhiều. Cần ăn gạo lứt và muối mè trong vòng 7 ngày thì bộ ruột sẽ được tốt và khỏe. Cần niệm Phật theo bằng Thầy giảng dạy

Chúc con vui tiến.

Quý thương

Lương Sĩ Hằng

Kính thưa Thầy,

Thời gian gần đây, khi tập trung ý tại trung tim chân mày, niệm Phật thật chậm và thật rõ bằng ý. Khi con niệm Phật như vậy thì thấy nó xoáy mạnh, phía trước ngực chỗ luân xa chữ DI cũng xoáy mạnh. Riêng ở chỗ này ban ngày cũng thấy nó đau và ê ẩm nhẹ nhẹ suốt ngày. Ngay giữa rún thì thỉnh thoảng cũng chuyển động, xoáy mạnh và như có một sợi chỉ hay một cây kim nhỏ xoáy ở giữa, sau đó thì có một làn hơi ấm như sợi chỉ tự rung xuyên xuống dưới hạ bộ rồi biến mất bằng một làn hơi ấm tỏa ra khắp bụng. Phía sau đốc mạch thì thông dẫn lên đến xương chẩm sau đầu. Nhâm mạch thì hình như nó lên đến cổ và khỏi cổ, biến mất chỗ nào con không biết.

Kính thưa Thầy, đây có phải là sự chuyển động của các luân xa trong bản thể hay không? Có phải là nhâm mạch và đốc mạch cũng khai mở: nhâm mạch bắt đầu từ rún đi lên và đốc mạch là từ phía sau lưng ở chỗ luân xa chữ A đi lên để cả hai đường cùng hội tụ tại Hà Đào Thành không vậy Thầy?

Con xin cảm tạ Thầy.

N T N

Thầy trả lời:

Đó là thành tích chuyển động của các luân xa. Con nên dày công tiếp tục niệm Phật thì tương lai nó sẽ trụ. Chúc con vui tiến trong thanh tịnh.

Quý thương.

Lương Sĩ Hằng

Kính gửi Đức Thầy thương,

Kính bạch, chúng con bạn đạo thiền đường Thiền Thức Nam Cali, và bạn đạo VN xin đóng góp vào quỹ Thiên Ca năm 2000, số tiền là 1100US.

Nguyễn Thị Khế: 100\$

Nguyễn Thị Phụng: 100\$

Vương Bảy: 100\$

Lê Thị Hôn: 100\$

Tô Thị Bích: 50\$

Huệ Tâm: 50\$

Bác Ân: 100\$

Lưu Tâm + Lưu Ái: 100\$

Thủy + Bảy Chà: 100\$

Mai Chất + Mỹ: 200\$

Chỉnh + Yến và bạn đạo VN 100\$

Các con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào sống lâu trăm tuổi.

Các con kính bái,

Tại đại hội vừa qua sau khi được tin Thiên ca 2000 sẽ được tổ chức tại Philadelphia vào tháng 11 sắp đến, 1 số bạn đạo đã ủng hộ cho quỹ Thiên Ca như sau:

Lai Ngoc Hoa (Calgary) 100US\$

Lai Ngoc Dung (Calgary) 204.6US\$ (300\$CAD)

Tran thi Muoi (TD Tu Thong) 100\$US

Hair of The Year (Ca) 500\$US

Xin cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn đạo

VoVi Led Music

Thiền Ca Vô Vi 2000

Cáo lỗi:

Vì lý do kỹ thuật nên Thiền Ca 2000 đã thiếu phần cuối trong số tbptdn 266, nay xin đăng lại nguyên văn. Thành thật xin cáo lỗi cùng tác giả và bạn đạo. TBPTDN

Pháp Lý Vô Vi chủ trương Đời Đạo song tu: Sống trong Đạo nhìn Đời mà tiến. Sống trong Đời hành Đạo mà luyện Tâm .

Sự hài hòa đó không bao giờ dứt, không bao giờ bỏ Đời và cũng không bao giờ bỏ Đạo. An nhiên hành Đạo, tự nhiên ảnh hưởng đến người chung quanh. Nhờ vậy, hạnh phúc của hành giả Vô Vi càng ngày càng được đông đầy, tình thương càng ngày càng chan chứa. Thành quả đó là do công năng tu tập của mỗi hành giả và nhờ sự thương yêu đùm bọc bao la của Đức Thầy hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Trực tiếp qua những Đại Hội hằng năm, gián tiếp qua những cuốn sách, những cuốn băng video cassette. Chính Đức Thầy nhờ những phương tiện vật chất này để thổ thển với chúng ta trong đêm vắng, nhắc nhở những nguyên linh đang bồng bềnh trong cảnh đời ô trọc. Đức Thầy khuyến khích chúng ta giữ vững tay chèo, đừng chán nản trên đường tu đạo. Đức Thầy đã tạo nhiều cơ hội cho anh em chúng ta chung vui cùng nhau đi tiến trên đường hành Pháp, nào tặng cho chúng ta những bài thơ, bài hát, câu hò ngay cả những bài ca cải lương vọng cổ. Thoạt đầu, những văng thơ đó được phổ thành nhạc thiền do những nhạc sĩ và giọng ca Oanh Vàng Vô Vi trình diễn trong nội bộ. Lần lần, thiền ca được tổ chức rộng lớn hơn trước cộng đồng người Việt. Cho đến cuối năm 1999, chúng ta đã tổ chức được 5 lần Thiền Ca trong đó 2 lần đặc sắc: TC Sứ Giả Hòa Bình tại Washington DC và TC Anh và Tôi tại Toronto Canada

Video TC Anh và Tôi đã đi vào đời. Tôi có cơ hội làm việc phân phối băng Video Anh và Tôi tại Houston, Dallas. Số video đến với cộng đồng không được nhiều lắm vì phương tiện tài chánh của chúng ta bị hạn hẹp và Thiền Ca Vô Vi còn phôi thai. Tôi đã vừa bán vừa tặng cho thân khách. Về việc bán thì khoảng 200 video vì các chủ tiệm đều nói: "Video mới quá và lại giá quá cao so với video nhạc đời, khách hàng chỉ muốn mượn xem chứ không thích mua". Về việc tặng khách hàng, khi cầm video, phần lớn khách xin được chọn video khác. Nhưng vì tôi chỉ tặng video TC Anh và Tôi thôi. Kết quả: khách xem xong gọi phone lại cảm ơn và khen ngợi rất nhiều; một số người gọi lại xin hai cuốn sách thiền; một số người khác trở lại mua thêm vài bộ nữa để tặng thân nhân; riêng trường hợp gia đình anh PT tại Texas lần đầu tiên xem băng TC đã viết thư gửi đến Đức Thầy và phát tâm 200 US Dollar cho việc phát hành thêm băng video, xin xem lại mục Thư Từ Lai Vãng TBPTDN số 262.

Cũng từ lúc video Anh và Tôi vào đời, các bài ca của TC Vô Vi được nhiều đài Radio người Việt phát thanh trong các chương trình nhạc yêu cầu:

*Vô Vi là con đường đi tới
Vô Vi là Đạo, Đời thơm ngát
Vô Vi là Phật Pháp song tu...*

Như vậy, Thiền Ca đã và đang từ từ đi vào quần chúng mặc dầu không được nhanh chóng như chúng ta hằng ước mong.

Ở đâu cũng vậy, ai ai cũng phải đi làm suốt ngày vì nhu cầu cuộc sống, thời gian còn lại chỉ xem phim truyện, xem video nhạc. Phần lớn, ai ai cũng thích nhạc và dùng nhạc để giải trí, dùng nhạc để chung vui, và dùng nhạc để xoa dịu những nỗi nhọc nhằn buồn phiền trong cuộc sống. Lành thay, Đức

Thầy làm một việc cho tất cả mọi việc. Người dùng Thiên ca làm sóng nhỏ vỗ về các con đang lái thuyền từ tìm về bến giác, dùng Thiên ca làm sóng lớn đánh thức các con đang say mê theo bọt nước của biển đời .

Thầy dùng Thiên ca làm những giọt cam lồ rót vào lòng những kẻ đang mệt mỏi, chán nản đang buông xuôi máy chèo không có định hướng tương lai. Cách này, cách khác chung qui Đức Thầy cũng vì lòng Từ muốn độ thế nhân. Thầy làm việc không ngừng nghỉ, hết việc này đến việc khác. Duyên lành lại đến, Đức Thầy cho anh em chúng ta thêm một Thiên Ca nữa với chủ đề: "DUYÊN LÀNH" được tổ chức vào ngày đại thọ của Người, năm 2000 tại Philadelphia, Hoa Kỳ.

DUYÊN LÀNH, DUYÊN LÀNH hai chữ đẹp làm sao nhưng tại sao lại là T/C Duyên Lành? Có phải chăng đây là DUYÊN LÀNH cho người Việt khắp Thế giới biết Pháp Lý Vô Vi và cũng là DUYÊN LÀNH lớn lao cho anh em chúng ta vay Pháp trả Pháp? Nếu quả như vậy thì chúng ta tề tựu về mừng đại thọ Đức Thầy, tham dự Thiên ca là một đóng góp rất lớn trong việc hoằng hóa Pháp lý Vô Vi khắp Thế giới của Đức Thầy và cũng không ngoài sự mong ước của anh em chúng ta.

Năm 2000 trôi qua, Thiên kỷ mới lại đến. Video TC sẽ vào Đời một cách tế nhị và rộng rãi hơn trong năm 2001. Phải chăng đây là một việc chúng ta SẼ làm mà Đức Ông Tư ĐÃ thấy từ hơn 50 năm qua ?

Đi đi đi, ta đi dự Thiên ca
Đi đi đi, ta vui đi chúc thọ Cha già
Anh em vui họp vui hòa
Duyên Lành sẽ đến nhà nhà yên vui

Đi đi đi, ta đi dự Thiên ca
Đi đi đi, ta vui đi chúc thọ Cha già
Vô Vi sum họp một nhà
Duyên lành dâng hiến nhà nhà Pháp tu

Đi đi đi....

Hẹn gặp lại tất cả bạn đạo VôVi trong ngày đại thọ của Đức Thầy

LM, Dallas

Hướng Tâm Cầu Nguyện

Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho ông Võ Chánh Sắc, mất ngày Aug 04,2000 tại San Francisco. Hướng thọ 94 tuổi, là thân phụ của b/đ Võ Thị Gấm.

Thành thật cảm ơn quý bạn đạo
Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Báo Cáo Về Quỹ Cứu Khổ Ban Vui

BD Vô danh	17.01	25	
Nguyen Anh Thu (Fl)	100.00		
Bác Bồn (Mtl)	68.03	100	
Nguyen My Kim (Mtl)	171.23	250	
To Kim Nguyet (MTL)	27.40	40	cuu lut
Ho Hoang (Mtl)	68.49	100	
Vô Danh (Mtl)	68.49	100	
Vo danh HLC	400.00		
2 BD TD Thien Thuc (Ca)	500.00		
Ho Thanh Hoang (Mtl)	68.49	100	
Quán Vô Vi	44.52	65	
Pham Thi Kim (OR)	100.00		Cuu Lut
Pham Thuong (AB)	272.11	400\$CAD	Cuu Lut
Vo Danh (Ca)	150.00		
Tran Manh Hung (KY)	200.00		
Ấn danh Santa Clara, CA	300.00		
Nguyen Phuong (Mtl)	150.00		
GD Truong Van Dang (VA)	100.00		
Nguyen Cuc (NY)	20.00		
Huynh Khanh (Hi)	110.00		
Khong Trung Huyen (Denmark)	100.00		
Truong Henry (Fremont)	100.00		
Tran Dai luong (PA)	200.00		
Nguyen Thi Phuc (Mtl)	33.33	50	
Chi Hoá (Mtl)	26.67	40	
Phung Thi Thu (Mtl)	66.67	100	
Truong Thuc Con (Ca)	100.00		
Joginder Biring (BC)	466.67	700	
2BD TD Thiên Thức	500.00		
Thinh H Lai (Calgary)	66.67	100	
Bui Thi Ty (OR)	100.00		cuu lut
Phan Ba Tam (TX)	100.00		
Tim Tang (CA)	100.00		cuu lut
Joe Tang (CA)	100.00		cuu lut
Hoang Thi Vinh (Mtl)	33.33	50	
Nguyen My Kim (Mtl)	170.00	255	
Au Cam Hong (MTL)	337.84	500	
Nguyen Van Mai (WA)	100.00		
2 BD TD Thiên Thức (CA) (luu Tran)	1000.00		
Bà Tư Long (MTL)	33.33	50	

Porter Kim Anh (San Jose)	100.00		Cuu lut
Nguyen Nhu Hoang (San Jose)	100.00		Cuu lut
Nguyen Van Tao (san Diego)	100.00		
Nguyen Thi Hue (Wa)	200.00		
Nguyen Hong Tuyết (CA)	100.00		
Trinh Ngoc Van (Montreal)	133.33	200	
To Kim Nguyet (MTL)	31.33	47	
Quan Ngoc Lien (MN)	50.00		
Binky (san Jose)	300.00		
Tran Mong Hoa Dac (OR)	60.00		
Truong Hien (Fremont CA)	100.00		
Bui Thi Long (Mtl)	33.33	50	
Phung Thi Thu & Thi (Mtl)	66.67	100	
Nguyen Cuc (NY)	1000.00		
Thầy đưa (cash) 19/5/2000	6720.00		
Check Tan Nguyen D (CA)	100.00		
Check Thầy đưa	1000.00		
Hưng + Phung (Ca)	300.00		
Huynh Thien Huong (WA)	100.00		
2 B/D TD THIÊN THỨC	1000.00		
Hà Tu Hiền (VA)	100.00		
Lai Hung Thinh (AB)	67.57	100	
Nguyen Minh Tri (CA)	600.00		
Nguyen Minh Huan (CA)	50.00		
Nguyen Ngoc Loan (CA)	50.00		
James VU (VA)	500.00		
Nguyen Van Tao (Ca)	50.00		
Tran Van Thoa (Portland)	50.00		
BD Vô Danh (Dallas)	100.00		
Lai Ngoc Hoa (Calgary)	100.00		
Mỹ Tín (Australia)	200.00		
Nguyen Van Minh (CA)	100.00		
BD Ẩn Danh (Los)	100.00		
Kim Anh & Việt (US)	300.00		
Dung & Vũ (OR)	400.00		
HAHVV Đức	1900.00	3800	in Dutch Mark
Nguyen Van Thieu (Bruxelle)	340.14	500	\$CAD
Hair of The Year	500.00		
Vu Lieu (Australia)	66.67	100	\$AUS
BD Vô Danh (CA)	100.00		
Nguyen Thi Dieu	50.00		
Nguyen Thi An (Minnessota)	500.00		
Vuong T. Phú & Khanh (Wa)	500.00		

BD Vô Danh (Dallas)	2000.00		
---------------------	---------	--	--

Chúng tôi vẫn hàng tháng liên tục tiếp tục gửi đến những nơi nghèo thiếu thốn do Đức Thầy cho biết từ năm 1998 tới nay . Có tiền hay không cũng gửi khi cần thiết nhưng gần hết cũng có bạn đạo ủng hộ gửi đến. Thầy đi đây đó có chút tiền cũng bỏ vào hết quỹ này để chúng tôi được tiếp tục làm công việc này.

Chúng tôi cũng nhận rất nhiều thư từ hình ảnh gửi về thành thật cảm ơn quý Đức Thầy và quý bạn đạo như những ân nhân của những người nghèo khó hay tàn tật.

Mọi sơ xuất hay thắc mắc câu hỏi liên quan đến quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm như sau :
Phan Cao Thăng – tel :514-362 0259 – fax: 514-362 8036 – email : aphancao@videotron.ca

Xin kính chào quý bạn đạo
Phan Cao Thăng